

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๗๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การเร่งรัดการกำกับดูแล ควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการในการกำกับดูแล ควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ (เรื่อง มาตรการในการกำกับดูแล ควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน) รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการกำกับดูแล ควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งเป็นการดำเนินการกำกับดูแล ควบคุมการออกใบอนุญาตของนายทะเบียนท้องที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ นั้น โดยที่ปัจจุบันเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดจากการใช้อาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนยังคงเกิดขึ้นอยู่เนือง ๆ และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการนำอาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนมาใช้ก่อเหตุ และบรรเทาหรือระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้น ให้เท่าทันสถานการณ์ ตามแต่กรณี รวมทั้งให้เร่งศึกษามาตรการหรือแนวทางการกำกับดูแล ควบคุมการใช้อาวุธปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน เพิ่มเติมให้เหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน

(นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๔ (ศุภธินี), ๑๕๓๓ (ปภัศรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (t-23-11-66)